

บรรณาธิการแกลง

วารสารฉบับนี้มีลักษณะเนื้อหาที่หลากหลาย เริ่มต้นด้วยบทความด้านภาษาศาสตร์ ซึ่งเขียนโดย Pimprapai Intaravitak ในชื่อเรื่อง “The Effect of Text Genre on the Reader’s Processing Behavior” โดยนำเสนอว่า ตัวผู้เขียนเองมีข้อกำหนดอยู่ในใจว่า ในอดีตงานวิจัยด้านกรออ่านจะเน้นในเรื่องการทำความเข้าใจเนื้อหาที่อ่าน ไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างของงานเขียน บทความเรื่องนี้ ผู้เขียนได้เสนอให้เห็นความแตกต่างของความสัมพันธ์ของรูปแบบโครงสร้างระหว่างงานเขียนเชิงนวนิยาย และงานเขียนเชิงให้ความรู้ นอกจากนี้ บทความนี้ยังได้รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของลักษณะโครงสร้างของงานเขียนต่อพฤติกรรมการทำความเข้าใจของผู้อ่าน และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนการอ่าน บทความนี้เป็นผลงานที่นักวิชาการและผู้สนใจด้านภาษาศาสตร์ไม่ควรพลาด บทความเรื่องต่อมาคือ “The Theory of Externalities and Efficiency in Environmental Management” เขียนโดย Ponlapat Buracom ซึ่งเป็นบทความที่พูดถึงเรื่องต้นทุนและผลประโยชน์ที่ไม่ได้สะท้อนในราคาตลาด เช่น การชารุดที่เกิดจากมลภาวะ การแก้ไขปัญหานี้ โดยทั่วไปแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น จึงต้องแสวงหาวิธีการเยียวยาจากหน่วยงานของรัฐ เช่น การใช้วิธีการเก็บภาษีได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นวิธีการช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านการแก้ปัญหามลภาวะที่ได้ผล บทความนี้เป็นผลงานทางวิชาการที่ผู้สนใจด้านการบริหารงานคลังควรติดตามอ่านเป็นอย่างยิ่ง

Prance Chitakornkijsilp เขียนเรื่อง “Production and Export Potential of Lichee in Thailand” ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตลิ้นจี่ โดยผู้เขียนได้ศึกษาเรื่องต้นทุนและผลิตผลที่ได้จากการผลิตลิ้นจี่ บทความนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงวิธีการกำหนดตลาดลิ้นจี่และการบริหารการตลาดของลิ้นจี่ด้วย นักวิชาการผู้สนใจด้านการบริหารการผลิตและการบริหารการตลาด ตลอดจนนักธุรกิจส่งออกทั้งหลายควรติดตามอ่าน Watana Patanapongse เขียนเรื่อง “Application of Benchmarking to Improve Productivity” โดยได้กล่าวถึงวิธีการประยุกต์ใช้เทคนิคเบ็นชมาร์กิ้งเพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่องค์กร ซึ่งเป็นเทคนิคการบริหารซึ่งเป็นที่นิยมกันในหมู่บริษัทชั้นนำของโลก ทั้งนี้เพราะหลักการ เบ็นชมาร์กิ้งสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนได้ ในบทความเรื่องนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอแนวทางในการจัด

ทำเป็นชมารักิ่งตามลำดับความสำคัญก่อนหลัง และได้นำเสนอกรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่าง โดยสรุปเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเอาไว้ด้วย

ปริญญา ปราชญานุพร เขียนเรื่อง “องค์กรสตรีกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของหญิงไทยในกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยของรัฐ” โดยมุ่งศึกษานโยบาย บทบาท และ กิจกรรมขององค์กรสตรีในไทยทั้งองค์กรท้องถิ่นและองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของหญิงไทย หากใครต้องการทราบว่าองค์กรสตรีต่าง ๆ ดังกล่าวที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จในการส่งเสริมความก้าวหน้าของสตรีด้านการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาตินั้น ประสบความสำเร็จจริงหรือไม่ สามารถติดตามอ่านได้จากบทความเรื่องนี้ บุญเลิศ ไพรินทร์ ได้นำเสนอบทความเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงแนวการบริหารจัดการแบบใหม่” บทความเรื่องนี้เป็นบทความที่พยายามอธิบายกรอบแนวความคิดของการบริหารตามหลักการปรับหรือโครงสร้างแบบลอนดอนลอนดอน ที่ทราบกันดีในชื่อภาษาอังกฤษว่า “Reengineering” ซึ่งเป็นระบบการบริหารงานแบบใหม่ ที่ค่อนข้างจะมีลักษณะแหวกแนว และมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างมาก บทความเรื่องนี้ นับได้ว่ามีส่วนช่วยให้ผู้อ่านที่ติดตามเรื่องหลักการบริหาร Reengineering สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาของการบริหารตามหลักการนี้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

โกเมน จิรัญกุล เขียนบทความเรื่อง “การพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจและบทบาทของนโยบายเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ” ซึ่งเป็นการนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการใช้นโยบายเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งจากการศึกษาของผู้เขียนบทความพบว่า การพยากรณ์ภาวะทางเศรษฐกิจมักจะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จากบทความเรื่องนี้

ในส่วนของ “การวิจารณ์และแนะนำหนังสือ” ภาวณา เขมะรัตน์ ได้แนะนำและวิจารณ์หนังสือและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับระบบ (Reengineering) ซึ่งใครที่สนใจหลักการบริหารดังกล่าวสามารถติดตามอ่านได้ กลุ่มผู้อ่านที่กำลังสนใจจะทำวิจัยหรือนำแนวทางการบริหารดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในองค์กรไม่ควรพลาด ในส่วนของ “บทบรรณาธิการ” สำหรับวารสารฉบับนี้ สมนึก แต่งเจริญ ได้กรุณานำเสนอ “ความล่มสลายทางสติปัญญา” ซึ่งเป็นการเตือนสติให้ทุกฝ่ายรู้จักคิดและใช้ความคิดและแสดงพฤติกรรมในแนวทางที่ถูกต้อง

คณะกรรมการปรารภอย่างยิ่งที่จะผลิตวารสารทางวิชาการด้านการบริหาร
การพัฒนาของไทยให้มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้อ่านได้ ความ
ปรารถนาจะสำเร็จมิได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากท่าน ดังนั้น ขอได้โปรดแสดงความ
คิดเห็น และร่วมสนับสนุนด้วยการส่งบทความของท่านมายังกองบรรณาธิการด้วย จัก
ขอบคุณยิ่ง

วัฒนา พัฒนพงศ์